

ARIP - กลัวเล่นสั้น ก็หันไปมองยาวๆ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

วันวานเจอหน้านักลงทุนที่อาจจะเป็นแฟนคลับ ที่เห็นหน้ากันกรีบ ทักทายกันทันที อันนี้เหนือเมฆก็ขอบพระคุณด้วยนะครับ ที่ยังติดตามกันมาอย่างต่อเนื่อง และก็ไม่ได้คิดว่า ว่างตลาดวันวานนั้น จะลงมาถึงระดับ 1520+/- ได้เร็ว... ซึ่งนั่น ก็เป็นเรื่องเดียวกับที่แฟนคลับถามวันวาน ว่าที่เหนือเมฆเคยกล่าวเรื่องของ นิสัยคลื่น 4 มันเป็นอย่างไง ซึ่งจริงๆ ท่านก็ยังไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องของ วิชาการนับคลื่นแอลเลียตมาเลย... แต่ช่วงก่อน เห็นเหนือเมฆเคยกล่าวไว้ในคอลัมน์ ดั่งนั้น เหนือเมฆก็ได้ ตอบให้ได้อย่างไม่เก็บอมอะไรไว้เลยนะครับว่า การลงในระยะ 2 วัน ที่ผ่านมา ก็เป็นหนึ่งในนิสัยของคลื่น 4 เอาแบบจางๆ นะครับ คลื่น 4 จะมีนิสัยการแกว่งตัวที่ "ทรมาณ หรือ โหดร้าย" ได้ทั้งนั้น วันวานท่านจะ คิดว่าทรมาณหรือว่าโหดร้ายดีละ เหนือเมฆว่า โหดร้าย อยู่ละ ส่วนการทรมาณ จะรู้ได้อย่างไร ก็อย่างที่เห็น ตั้งแต่เปิดมาต้นๆ ปี การแกว่งๆ เหมือนนอยากจะเอาขึ้น แต่ทำไมขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ไหว แต่อาการอยากลง ก็ยังไม่ชัดเจนนัก บางท่านก็บอกว่า เหมือนดัมกบ ก็นั่นแหละครับ นิสัยของคลื่น 4 ลงไปดูตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. ของปี 2566 นี่แหละครับ เริ่มจะทรมาณตั้งแต่นั้นแหละ... ส่วนถ้าจะเอาภาพทรมาณที่ใหญ่ๆ หน่อย ก็จะเป็นรูปแบบของการแกว่งออกข้างในกรอบใหญ่ๆ ที่เป็นรูปแบบ ABC นั่นเอง... เอาเถอะครับ กล่าวมากไป เดียวก็จะเป็นการเรียกเครดิตกันป่าวๆ ในเมื่อรูปแบบมันเป็นไปตามที่เราคาดการณ์แล้วนั้น สิ่งที่สำคัญกว่า คือเราจะต้องทำอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าจะเล่นสั้นๆ มันก็เสียๆ ก็ลองเปลี่ยนเป็นเพื่อ ถือยาวๆ หน่อย

ดูตามเกม...

ก็เป็นหุ้นอีกหนึ่งตัว ที่เรียกว่า เล่นเกมระยะสั้น ยากไม่น้อยเลยเหมือนกัน วันนี้ ก็ถ้าอยากจะทำเล่นสั้น ก็อาจจะเปลี่ยนแนวคิด เน้นเป็นถือให้หนักขึ้นหน่อย แต่ยังไง ก็ต้องมีทางหนีไว้

แนวรับ : ... 1.30-1.26 ต่ำกว่า 1.20 อาจจะไม่สวย

เป้าหมาย : ... 1.60-1.70 หรือ อาจมองยาวที่ 2.00

Price Chart...(ARIP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ARIP... ภาพนี้ เป็นกราฟรายสัปดาห์ ซึ่งจะเห็นว่า รูปแบบของ MA. ที่มีการเรียงตัวกันในแบบที่เราเคยดูในรายวัน (ในกราฟรายวัน ก็เรียงแบบนี้ละ) ซึ่งหากหุ้นตัวไหน เส้นเรียงตัวกับแบบนี้ ทั้งในรายวัน และรายสัปดาห์ด้วยแล้วนั้น มีความเป็นไปได้ ที่หุ้นจะวิ่งขึ้นได้ไกลๆ หรือ มีราคาที่สูงขึ้นในระยะกลางๆ ขึ้นไป ได้ราคาสูงๆ... ถ้าจะเอาเป้าหมายตามที่เราเคยใช้กันมา ก็จะอยู่ที่ระดับ 2.00-2.40 ได้เลยนะ ... แล้วถ้าจะเอากันตามโครงสร้างการแกว่งตัว คือ ถ้าขึ้นมาถึงระดับ 2.00-2.40 ได้ โอกาสว่ากันตามโครงสร้าง ก็อาจจะไปถึงระดับ 3.00 กันโน่นเลย แต่ก็อย่างที่กล่าวนะ ต้องดูกันระยะยาวๆ หน่อย หรือ ในระยะเดือนขึ้นไปนั่นแหละ